



8 dấu hiệu cho thấy nghề giáo viên có thể là thiên chức của bạn

Tác giả: Ameya Nagarkar

Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành giáo viên. Lớn lên trong một gia đình toàn kỹ sư, tôi luôn nghĩ mình cũng sẽ bước tiếp con đường đó. Hóa ra, cuộc đời lại có những ngã rẽ khác. Giờ đây, mỗi ngày tôi đều chia sẻ niềm đam mê Toán học và Vật lý của mình với một lớp đầy các em thiếu niên và tôi yêu thích từng giây phút đó.

Nhìn lại, tôi có thể thấy niềm đam mê và sở thích của mình là những dấu hiệu luôn hướng tôi đến với nghề giáo viên. Vì vậy, tôi nghĩ tôi nên chia sẻ một số dấu hiệu đó với bạn. Ai mà biết được? Bạn có thể thấy một số đặc điểm này ở bản thân mình.

1: Bạn cảm thấy việc giúp đỡ người khác mang lại tác động lớn.

Tôi luôn cảm thấy rất vui khi giúp đỡ người khác, ngay cả khi còn nhỏ. Hồi đó, tôi nghĩ ngành kỹ sư sẽ là con đường để tôi tạo ra sự khác biệt. Nhưng bây giờ tôi có thể thấy tác động của mình với học sinh có thể tồn tại lâu dài như bất kỳ bước đột phá khoa học nào.

Ngoài sách giáo khoa và giáo án, chúng tôi giúp định hình học sinh thành những phiên bản tốt nhất của các em. Đó là lý do tại sao hầu hết mọi người lớn đều có thể nhớ được người giáo viên yêu thích của mình – tác động của chúng tôi vẫn còn mãi với học sinh rất lâu sau khi các em đã ra trường.

2: Bạn thích chia sẻ những kỹ năng và niềm đam mê độc đáo của mình.

Một quan niệm sai lầm phổ biến về nghề dạy học là bạn phải yêu thích việc nói trước công chúng. Điều thực sự quan trọng là truyền đạt niềm đam mê và kiến thức theo cách gây được tác động lan tỏa.



Hãy nghĩ về lần gần đây nhất bạn giới thiệu cuốn sách hoặc chương trình yêu thích của mình cho bạn bè và việc nói về nó dễ dàng như thế nào. Niềm đam mê có tính lan truyền, và sự nhiệt tình của bạn có thể là tia lửa khơi dậy sự theo đuổi suốt đời của học sinh đối với một lĩnh vực nào đó.

3: Bạn đánh giá cao cơ hội định hình thế hệ thanh thiếu niên Úc kế tiếp.

Hiểu biết về chuyên môn của mình là điều quan trọng, nhưng để trở thành giáo viên giỏi không chỉ đòi hỏi bạn phải có kiến thức. Việc này còn đòi hỏi bạn phải có sự đồng cảm, lòng trắc ẩn, và tạo ra sự gắn kết thực sự với học sinh.

Hiểu được học sinh đến từ đâu và luôn sẵn lòng để hỗ trợ các em – đó chính là điểm khác biệt của người giáo viên giỏi nhất.

4: Bạn muốn giúp tạo ra một xã hội nơi sự đa dạng được tôn vinh và tôn trọng.

Giảng dạy là cơ hội để bạn trở thành người tiên phong cho sự hòa nhập. Việc có một đội ngũ giáo viên mà phản ánh được xã hội chúng ta đang sống là một phần quan trọng của việc này. Xuất thân từ một gia đình nhập cư, tôi nhận thấy việc học sinh được tương tác với giáo viên có cùng nguồn gốc xuất thân có lợi ích cho các em như thế nào. Việc tạo ra một lớp học nơi mọi học sinh đều được quan tâm, được lắng nghe và cảm thấy có giá trị có thể có tác động mạnh mẽ đến tất cả mọi người.

Cá nhân tôi cũng đã trải nghiệm những lợi ích của việc có thêm giáo viên từ nhiều nguồn gốc xuất thân khác nhau. Tôi đã được thấy việc đó có thể khuyến khích trí tò mò và nâng cao sự tôn trọng trong cộng đồng trường rộng lớn hơn như thế nào.

5: Bạn muốn có cơ hội học hỏi và phát triển về mặt chuyên môn, tài chính và cá nhân.

Hầu hết mọi thứ tôi học được về giao tiếp hiệu quả đều đến từ nghề giáo viên của mình. Bạn có thể ngạc nhiên khi biết rằng việc dạy học có thể mở ra rất nhiều cơ hội. Tôi đã có cơ hội mở rộng kiến thức, tham dự các hội thảo về kỹ năng lãnh đạo, và thậm chí phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở New York.

Mặc dù sự ổn định trong công việc chắc chắn là một lợi ích của nghề giáo viên nhưng nó còn mang lại nhiều cơ hội phát triển – cho dù đó là thăng tiến lên vị trí lãnh đạo cấp cao, học các phương pháp giảng dạy tiên tiến hay đơn giản là chuyển sang môn học hoặc cấp lớp khác.

6: Bạn thích sự đa dạng trong công việc của mình.

Nếu bạn yêu thích ý tưởng mới lạ và sự đổi mới thì không gì bằng làm việc với những bộ óc trẻ trung. Tôi phải thích nghi với từng ngày trong khi chứng kiến sự phát triển và tiến bộ diễn ra ngay trước mắt mình. Là một giáo viên, bạn thường xuyên tiếp xúc với những người mới và những suy nghĩ mới, điều này mang lại nguồn cảm hứng và rất bổ ích.

7: Nghĩ về tương lai và những gì con người có thể tạo ra khiến bạn phấn khích.

Tôi luôn hào hứng với sự đổi mới. Chia sẻ niềm đam mê đó với học sinh nghĩa là tôi có thể gieo hạt giống cho những ý tưởng lớn tiếp theo trước khi chúng xuất hiện trên thế giới.

Bằng cách khơi dậy trí tò mò và tính hiếu kỳ, cũng như khuyến khích những bộ óc trẻ trung của các em, chúng tôi mở đường cho mọi thứ các em có thể tạo ra khi rời khỏi lớp học của chúng tôi.

8: Bạn cởi mở với ý nghĩ là tài năng lớn được hình thành chứ không phải được sinh ra.

Bạn đã bao giờ nghe câu nói “có công mài sắt có ngày nên kim” chưa? Vâng, câu nói này cũng áp dụng cho việc giảng dạy. Tất nhiên, một số người có vẻ được sinh ra để làm giáo viên, nhưng sự thật là, đó là một kỹ năng có thể học được.

Tôi không bao giờ ngờ rằng mình lại được đánh giá là một giáo viên xuất sắc. Tôi thấy với sự tận tâm, niềm đam mê và tinh thần sẵn sàng học hỏi, bất kỳ ai cũng có thể trở thành một giáo viên xuất sắc.

Nghe có giống bạn không?

Mặc dù bạn không cần có tất cả những đặc điểm trong danh sách này để trở thành giáo viên nhưng tôi sẽ không ngạc nhiên nếu bạn nhận ra một số điểm này ở bản thân mình.

Nếu bạn có một số những đặc điểm này, có lẽ đã đến lúc cân nhắc đến những triển vọng mà việc giảng dạy mang lại. Giống như tôi, bạn thậm chí có thể nhận thấy mình có thiên hướng về nghề dạy học.

Hãy đọc thêm những câu chuyện đầy cảm hứng về giáo viên và tác động của họ tại www.bethatteacher.gov.au/vietnamese